



# สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ " ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๑ ๕๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๕๔๓ ๙๗๓๐

ที่ สปสช. ๑๙ / ๐๖ ๔๙

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขอรื้อการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.๔๐/๐๓๐๙๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี แจ้งว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ขอรื้อโครงการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพไปแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีข้อทักท้วงว่ารายการในโครงการดังกล่าว ๙ รายการตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือไม่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเรียนดังนี้

(๑) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข และสนับสนุนให้ประชาชนหรือกลุ่มของประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต กรณีโครงการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน โดยมีงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการทั้ง ๙ รายการเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อเหรียญและถ้วยรางวัลรวมทั้งเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสาธารณสุข หรือเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนและประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี แจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าวให้มีกิจกรรมหลักสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือปรับเปลี่ยนโครงการให้ใช้งบปกติของเทศบาลเมืองทุ่งสง

(๒) กรณีผู้เสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อยืมเป็นเงินทุนสำรองจ่ายในโครงการนั้น เห็นว่าไม่อาจกระทำได้ เนื่องจากตามข้อ ๗ ของประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงิน

หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ มิได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสำหรับเป็นเงินยืมสำรองจ่ายในแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีป ชนกิจเจริญ)

รองเลขาธิการ ผู้บังคับงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี

ผู้ประสานงาน : กฤดาณชลี เพ็ญภาค, อาทิตย์ วสุรัตน์

โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๒๑๓ , ๐๒ ๑๔๑ ๔๒๑๗ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๔๗

สำเนาเรียน : ผอ.สำนักกฎหมาย / ผอ.สปสช.เขต ๑-๑๒